

ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG

Thứ ba, 17/11/2015

NGỌC QUYÊN – TÂM KHOA

Bài cuối: Âm áp vòng tay tương thân, tương ái

Qua 20 năm thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư" và nhất là 15 năm thực hiện Cuộc vận động "Ngày vì người nghèo" Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN) các cấp và các tổ chức thành viên trên địa bàn thành phố đã phối hợp với các cấp, các ngành đã thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm lo cho người nghèo,... bằng những phong trào, hành động thiết thực. Qua đó, góp phần cùng với Đảng, chính quyền kịp thời thực hiện các chế độ, chính sách đối với người có công với cách mạng, hỗ trợ người nghèo vươn lên ổn định cuộc sống, tiếp sức cho học sinh đến trường,...

Uống nước nhớ nguồn

Phát huy truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa", thời gian qua, Ủy ban MTTQVN các cấp phối hợp các ngành chức năng tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, như: Tổ chức đoàn thăm viếng nhân dịp các ngày lễ, Tết; đề xuất với Đảng, Nhà nước ban hành kịp thời các chính sách chăm lo, giúp cho các gia đình liệt sĩ, thương binh và những người có công với cách mạng; tạo điều kiện tiếp cận được các nguồn vốn vay để có điều kiện phát triển sản xuất, tăng thu nhập và đời sống được nâng cao hơn mức sống trung bình so với các hộ gia đình ở khu dân cư. Năm 2015, thành phố đã xây dựng và bàn giao 456 căn nhà tình nghĩa...

Chúng tôi cùng Ban Công tác Mặt trận khu vực 7, phường Bình Thủy thăm hỏi một số gia đình chính sách tại khu vực. Năm nay, bà Đào Thị Phụng đã 84 tuổi nhưng sức khỏe còn rất tốt, bước chân nhanh nhẹn. Ngồi cùng bà trong căn nhà tình nghĩa khang trang, nghe bà Phụng bồi hồi nhắc lại những năm tháng khó khăn, vất vả khi một mình phải lo cho 2 con, chúng tôi ai cũng xúc động. Chồng bà là liệt sĩ Trương Ngọc Thọ hy sinh năm 1962. Khi ấy, cả hai con đều còn rất nhỏ, đứa lớn chưa được 3 tuổi, đứa nhỏ mới đầy tháng. Năm 1983, bà đưa các con từ miền Bắc vào Nam lập nghiệp. Bà Phụng bảo, từ lúc về địa phương, gia đình bà thường xuyên được chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể tạo điều kiện giúp đỡ. Trong đó, gia đình bà đã 2 lần được cất nhà tình nghĩa. Ngoài ra, khu vực còn hỗ trợ cho các con bà vay vốn để cải tạo vườn và chăn nuôi, vươn lên khá giả. Chị Nguyễn Thị Hồng Thảo, cháu ngoại bà Phụng, bộc bạch: "Những năm qua, chính quyền địa phương và các đoàn thể luôn

dành cho gia đình tôi sự quan tâm, giúp đỡ. Mỗi dịp lễ, Tết, cán bộ đều đến nhà thăm, tặng quà động viên ngoại".



Lãnh đạo thành phố trao quà cho các hộ nghèo ở khu vực 2, phường An Khánh, quận Ninh Kiều, nhân Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư.

Ảnh: NGỌC QUYÊN

Bà Lê Thị Tám ở khu vực 5, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, vừa nhận được căn nhà tình nghĩa vào dịp kỷ niệm Ngày Thương binh liệt sĩ năm nay. Nhìn căn nhà được xây dựng cao ráo, khang trang, ai cũng mừng cho gia đình bà có được ngôi nhà mới, không còn cảnh nước ngập mỗi khi mưa lớn. Bà Lê Thị Tám xúc động kể cho tôi nghe hoàn cảnh gia đình mình. Bản thân là mẹ liệt sĩ, các con đều có gia đình riêng nhưng cuộc sống còn khó khăn nên chuyện cất lại căn nhà để ở chỉ là trong mơ ước. Bà Tám nói trong niềm vui: "Căn nhà tình nghĩa lúc trước nền rất thấp nên mỗi khi mưa lớn, nước tràn vào nhà. Bên trên tôn đã cũ nên mưa lớn là bị dột. Mừng biết bao khi được Đảng, chính quyền địa phương quan tâm, giúp cho tôi có nơi ở ổn định. Năm nay tôi 84 tuổi mà được căn nhà như thế này thật ấm lòng".

Các hoạt động "Đền ơn, đáp nghĩa" đã được các cấp, các ngành, Mặt trận và các tổ chức thành viên trong quận Ninh Kiều quan tâm phối hợp thực hiện và đã trở thành phong trào của toàn dân thể hiện bằng tình cảm, những việc làm thiết thực như: phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng, vận động quỹ đền ơn đáp nghĩa, trợ giúp gia đình chính sách khi gặp khó khăn bệnh tật, thăm hỏi, tặng quà vào dịp Lễ, Tết... Nhìn chung các gia đình chính sách có cuộc sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của người dân cùng nơi cư trú. Trong đó, xây dựng mới và sửa chữa 925 căn nhà tình nghĩa, với tổng số tiền trị giá trên 12,3 tỉ đồng; quận cũng đề nghị phong và truy tặng danh hiệu Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng cho các đối tượng đúng theo quy định; công tác chi trả trợ cấp cho người có công với cách mạng được các địa phương trong

quận thực hiện đầy đủ, kịp thời; phối hợp cùng các cơ quan liên quan tổ chức đưa các đối tượng chính sách đi điều dưỡng tập trung và chi tiền điều dưỡng tại nhà cho các đối tượng. Ông Nguyễn Hải Sâm, ở khu vực 1, phường An Hòa, phấn khởi cho biết: "Tôi rất vui khi được các ngành chức năng tổ chức cho các đối tượng chính sách đi điều dưỡng ở Đà Lạt. Đây cũng là món quà tinh thần rất lớn giúp các đối tượng chính sách sống vui, khỏe hơn. Trong suốt chuyến đi, các cán bộ phục vụ nhiệt tình nên các đối tượng chính sách rất thoải mái tham quan, nghỉ ngơi. Thời gian qua, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm và thực hiện nhiều chế độ đối với các gia đình chính sách. Đây cũng là sự động viên, giúp các gia đình chính sách vươn lên ổn định cuộc sống".

Huy động sức dân để chăm lo cho dân

Cuộc vận động "Ngày vì người nghèo" được xem là biểu hiện sinh động của tình đoàn kết, khơi dậy và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Với chức năng, nhiệm vụ của mình, Mặt trận các cấp trong thành phố đã tích cực triển khai nhiều phương thức vận động, huy động được sự tham gia ủng hộ, đóng góp từ nhiều nguồn lực trong xã hội nên Quỹ "vì người nghèo" các cấp không ngừng tăng lên qua các năm. Điển hình 15 năm qua, Mặt trận quận Bình Thủy và các phường vận động được hơn 16 tỉ đồng Quỹ "Vì người nghèo". Từ nguồn quỹ vận động được cùng với hỗ trợ của cấp trên và ngân sách Nhà nước đã xây dựng, sửa chữa, tôn hóa 1.537 căn nhà cho hộ nghèo, kinh phí hơn 26 tỉ đồng. Bên cạnh đó Mặt trận cùng các tổ chức thành viên còn vận động tiền và hiện vật để giúp hộ nghèo, hộ dân tộc Khmer, người già cô đơn, tàn tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, những gia đình khó khăn đột xuất và thiên tai với số tiền hơn 15 tỉ đồng.

Chúng tôi đến thăm gia đình bà Đặng Thị Ánh Nga ở khu vực 3, phường Bùi Hữu Nghĩa vừa được cất căn nhà đại đoàn kết vào đầu năm 2015. Bà Nga xúc động nói: "Căn nhà lúc trước nền thấp, mái tôn cũ nên thường xuyên bị ngập, dột. Những hôm mưa lớn, cả nhà dùng thau hứng nước không ngủ được... Bản thân tôi bị bệnh nặng, chồng bị té xe gãy xương vai nên không làm được việc nặng. Cuộc sống gia đình phụ thuộc vào tiền làm phụ hồ của 2 con trai nên chuyện cất lại nhà là niềm mơ ước của cả gia đình. Nhờ các cán bộ phường, khu vực vận động doanh nghiệp hỗ trợ 32 triệu đồng mà gia đình tôi có căn nhà mới". Cùng hoàn cảnh khó khăn như bà Nga, ông Trần Văn Thắng, 82 tuổi, ở cùng khu vực cũng thường xuyên nhận sự giúp đỡ từ các cán bộ, mạnh thường quân... Ông Thắng tâm sự: "Các con đều lập gia đình ở riêng, cuộc sống cũng khó khăn. Nhờ sự hỗ trợ của các cán bộ phường, khu vực, các nhà hảo tâm mà nhà tôi được sửa chữa không còn bị dột khi mưa xuống. Tôi còn

được mọi người hỗ trợ gạo, tiền... cộng với tiền bảo trợ xã hội nên cuộc sống cũng đỡ vất vả".

Bà Phan Thị Hồng Nhung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN thành phố Cần Thơ:

Tiếp tục xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc vững mạnh

Qua 20 năm thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư" và 15 năm thực hiện Cuộc vận động "Ngày vì người nghèo", Mặt trận và các thành viên các cấp trong thành phố đã phát huy sức mạnh của mình để góp phần cùng toàn Đảng, toàn quân, toàn dân thành phố đạt được những kết quả khả quan, phấn khởi; qua đó xuất hiện nhiều cách làm hay, mô hình mới trong thực tiễn để có thể tiếp tục thực hiện 2 Cuộc vận động này tốt hơn.

Thời gian tới, Mặt trận và các thành viên các cấp tiếp tục quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện các nội dung của 2 Cuộc vận động, tập trung thành cuộc vận động mang tên mới là Cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới – đô thị văn minh – giảm nghèo bền vững; kết hợp chặt chẽ với quán triệt Nghị quyết Đảng bộ thành phố Cần Thơ và Đại hội Đảng các cấp để đưa nghị quyết vào cuộc sống. Theo đó, tập trung vận động nhân dân chăm lo phát triển kinh tế gia đình, vận động để người dân tích cực vươn lên trong cuộc sống, cố gắng tập trung nâng chất việc xét gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa để đạt 100% khu dân cư ấp, khu vực đạt tiêu chuẩn văn hóa; 100% xã, phường, thị trấn đạt tiêu chuẩn xã, phường, thị trấn văn hóa; xây dựng đạt nhiều xã, huyện nông thôn mới; xây dựng nhiều phường văn minh đô thị để thành phố Cần Thơ trở thành đô thị trung tâm sáng – xanh – sạch – đẹp – văn minh, xứng với vị trí trung tâm của khu vực ĐBSCL.

NGỌC QUYÊN (ghi)

Qua 15 năm vận động, Quỹ "Vì người nghèo" các cấp trong thành phố đạt hơn 220,7 tỉ đồng. Nguồn quỹ này cùng với ngân sách Nhà nước đã xây dựng 26.654 căn nhà Đại đoàn kết, sửa chữa, xóa nhà lá thay tôn 3.265 căn nhà, góp phần cùng địa phương xóa nhanh nhà xiêu vẹo, dột nát cho hộ nghèo. Quỹ "Vì người nghèo" còn chăm lo Tết cho hộ nghèo và các dân tộc thiểu số trên 62 tỉ đồng, tặng học bổng cho học sinh nghèo hiếu học 29 tỉ đồng, khám chữa bệnh 35 tỉ đồng... Ngoài ra, Ủy ban MTTQVN thành phố Cần Thơ còn phối hợp với các tổ chức thành viên xây dựng được 2.913 căn nhà, sửa chữa 3.831 căn nhà tặng cho hộ nghèo, tổng trị giá hơn 89,6

tỉ đồng; chăm lo Tết Nguyên đán cho hộ nghèo hơn 98,4 tỉ đồng; tặng học bổng cho học sinh nghèo hiếu học hơn 88,9 triệu đồng; hỗ trợ bệnh nhân nghèo chữa bệnh hơn 49,4 tỉ đồng; hỗ trợ hộ nghèo sản xuất và cây con giống hơn 563,5 tỉ đồng... Qua đó, nhiều hộ nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn được sự đùm bọc, chở che của cộng đồng, vươn lên ổn định cuộc sống, góp phần cùng thành phố thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội... Đó cũng là sự sẻ chia để mọi người trong cộng đồng dân cư cùng vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống, góp phần xây dựng khu dân cư ngày càng phát triển.